

ด่วนที่สุด  
ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๕๑ พ



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๒๒๙  
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๖ ราย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ ราย จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ราย จังหวัดระยอง ๑ ราย และจังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ราย

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทันท่วงที จังหวัดกระบี่จึงขอความร่วมมืออำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการควบคุมโรคในสัตว์โดยการสำรวจสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว บริเวณที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว โดยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ไม่เคยฉีด และสุนัขและแมวที่เคยฉีดวัคซีนไปแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นสุนัขและแมวที่กำลังจะหมดภูมิคุ้มกันหรือหมดภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว เกิน ๑ ปี เพื่อป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมวสู่คน รวมทั้งดำเนินการกำจัดสุนัขที่สงสัยว่ามีประวัติการสัมผัสกับสุนัขที่ตรวจพบเชื้อและสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ากรณีเจ้าของสัตว์ไม่ประสงค์ให้กำจัด ต้องกำชับเจ้าของสัตว์ให้ติดตามเฝ้าระวังดูอาการ อย่างน้อย ๖ เดือน ถ้ามีอาการสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวสุนัขตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

๒. บูรณาการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสโรคหรือสงสัย โดยแนะนำให้ไปรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลให้ครบตามเกณฑ์ทุกคนจากการคัดกรองพบผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรค และเปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กรณีผู้สัมผัสโรคหรือสงสัย ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

๓. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับความรู้สปอร์ตโฆษณา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยเน้นการนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เมื่อถูกสุนัขและแมวกัดหรือข่วน เลียบาดแผลให้รีบทำความสะอาด บาดแผลเบื้องต้น พร้อมทั้งไปขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

/๔. ประธาน...

๔. ประธานผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชน ได้กักขังสัตว์เลี้ยง ไว้สังเกตอาการในช่วงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อย ๑๐ วัน หากมีสุนัขในหมู่บ้าน มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ และร่วมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนรู้วิธีการสังเกตอาการของสุนัข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุสรณ์ วัฒนคุณ) (นามสกุลจริง)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๒๒๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖ ราย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ ราย จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ ราย จังหวัดระยอง ๑ ราย และจังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทันทั่วถึง จึงขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการควบคุมโรคในสัตว์โดยการสำรวจสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว บริเวณที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว โดยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ไม่เคยฉีด และสุนัขและแมวที่เคยฉีดวัคซีนไปแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นสุนัขและแมวที่กำลังจะหมดภูมิคุ้มกันหรือหมดภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วเกิน ๑ ปี เพื่อป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมวสู่คน รวมทั้งดำเนินการกำจัดสุนัขที่สงสัยว่ามีประวัติการสัมผัสกับสุนัขที่ตรวจพบเชื้อและสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า กรณีที่เจ้าของสัตว์ไม่ประสงค์ให้กำจัด ต้องกำชับเจ้าของสัตว์ให้ติดตามเฝ้าระวังดูอาการ อย่างน้อย ๖ เดือน ถ้ามีอาการสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวสุนัขตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

๒. บูรณาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสโรค หรือสงสัย โดยแนะนำให้ไปรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลให้ครบตามเกณฑ์ทุกคน จากการคัดกรองพบผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรค และเปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กรณีผู้สัมผัสโรคหรือสงสัย ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

๓. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับความรู้ สปอร์ตโฆษณา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยเน้นการนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เมื่อถูกสุนัขและแมวกัดหรือข่วน เลียบาดแผลให้รีบทำความสะอาดแผลเบื้องต้น พร้อมทั้งไปขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

๔. ประธานผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชน ได้กักขังสัตว์เลี้ยง ไว้สังเกตอาการในช่วงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อย ๑๐ วัน หากมีสุนัขในหมู่บ้าน มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ และร่วมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนรู้วิธีการสังเกตอาการของสุนัข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กลุ่มงานป้องกันโรค  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว  
นายจักรพงษ์ สุขใส